



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวนันทนา สาระจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๐๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๐๑)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางสาวนิภารัตน์ เจริญสุข	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๔๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๔๓)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

/๓. นางสาวศิรินทรา...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๓	นางสาวศิรินทรา สมบุญทรัพย์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๙๓๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๙๓๗)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายสุพลันต์ กิตติสุภกร)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวนันทนา สารจันทร์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๐๑)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๘ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๘ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๗๑๑๑๗๙๗๕๖</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๘</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวนันทนา สาระจันทร์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๐๑)

**๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา**

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จัดทำกรณีศึกษาเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๒๐ ปี รับประทาน  
โรงพยาบาลวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ มาโรงพยาบาลด้วยอาการ ๕ วันมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว  
รับประทานยาลดไข้อาการดีขึ้น ๒ วันมีไข้สูง ปวดศีรษะ มีคลื่นไส้อาเจียน รับประทานอาหารได้น้อย มาพบ  
แพทย์ที่โรงพยาบาล แพทย์ให้ยาลดไข้ ยาลดอาการคลื่นไส้อาเจียนและเกลือแร่ อนุญาตให้กลับบ้านได้  
แนะนำสังเกตอาการผิดปกติและนัดติดตามอาการ ๑ วันยังมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลียมาก  
จึงมาโรงพยาบาล แรกรับที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สัญญาณชีพ  
อุณหภูมิร่างกาย ๓๘.๒ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๐๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต  
๑๐๕/๗๕ มิลลิเมตรปรอท ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดง (hemoglobin)  
๑๒.๗ เปอร์เซ็นต์ ความเข้มข้นของเลือด (hematocrit) ๓๘.๕ เปอร์เซ็นต์ เม็ดเลือดขาวในเลือด (WBC) ๓,๕๐๐  
เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร นิวโทรฟิล (neutrophils) ๕๕ เปอร์เซ็นต์ ลิมโฟไซต์ (lymphocyte) ๒๖ เปอร์เซ็นต์  
แบนด์ (band) ๔ เปอร์เซ็นต์ เกล็ดเลือด (platelet count) ๕๘,๐๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร จากการ  
ซักประวัติ การตรวจร่างกายและผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบระดับเกล็ดเลือดต่ำกว่าปกติ แพทย์วินิจฉัยว่า  
เป็นโรคไข้เลือดออก จึงรับไว้ในโรงพยาบาล ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ป่วยมีระดับเกล็ดเลือดต่ำลง  
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีประจำเดือนร่วมด้วย แพทย์ให้การรักษาโดยการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำและให้  
ยารักษาตามอาการ ฝ้าระวังภาวะช็อกและภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ของโรคไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิด รวมระยะเวลาที่  
ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล ๔ วัน ผู้ป่วยไม่มีภาวะช็อกและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้เลือดออก  
สามารถปฏิบัติตัวและดูแลตนเองตามคำแนะนำอย่างถูกต้อง นัดพบแพทย์เพื่อติดตามอาการหลังจำหน่าย ๑ สัปดาห์  
ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการตรวจและรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องรวดเร็ว ปลอดภัยจากภาวะวิกฤติ
๒. ผู้ศึกษาทราบถึงแนวทางการรักษาพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอย่างถูกต้องครอบคลุมมากขึ้น
๓. เพิ่มทักษะและเป็นแนวทางในการพัฒนาการดูแลรักษาพยาบาลในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้ดียิ่งขึ้นต่อไป
๔. ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจต่อการให้บริการพยาบาล

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 ชื่อข้อเสนอ แผนการสอนการปฏิบัติตัวและการเฝ้าระวังภาวะช็อกในผู้ป่วยไข้เลือดออก  
 วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เกี่ยวกับโรค สามารถปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายและภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้อง
๒. เพื่อให้พยาบาลประเมินสภาพผู้ป่วยและวางแผนการพยาบาลตามระยะการดำเนินโรคได้
๓. เพื่อให้มีแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่เป็นมาตรฐาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เกี่ยวกับโรคสามารถปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายและภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้องไม่กลับมาป่วยซ้ำด้วยโรคไข้เลือดออกและผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกไม่มีอาการรุนแรงไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
๒. พยาบาลมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก สามารถประเมินสภาพผู้ป่วยในแต่ละระยะการดำเนินโรคได้ และวางแผนการพยาบาลได้ถูกต้อง ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยจากภาวะช็อกและภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ
๓. มีแนวทางการปฏิบัติตัวและการเฝ้าระวังภาวะช็อกในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่ได้มาตรฐาน